

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
VÀ HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỐ: 280/BC - CTHADS

Điện Biên, ngày 20 tháng 6 năm 2022

ĐẾN Số: ... 3523 ...  
Ngày: ... 21/6 ...  
Chuyên: .....  
Số và ký hiệu HS: .....

## BÁO CÁO

**kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và  
phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện Thông báo số 102/TB-HĐND ngày 06/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung tổ kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh báo cáo kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, như sau:

### I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương

Cục THADS tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương; quán triệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) đến 100% các đơn vị trực thuộc.

Cục THADS tỉnh đã triển khai áp dụng đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc như: tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành; tiếp tục phân công lãnh đạo chủ chốt Cục phụ trách từng địa bàn, chủ động nắm bắt kịp thời kết quả công tác và tiến độ giải quyết án của các Chi cục và từng Chấp hành viên, trên cơ sở đó tham mưu cho Cục trưởng các giải pháp chỉ đạo cụ thể; duy trì tốt chế độ họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa Lãnh đạo Cục với các Trưởng phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng; chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt THADS cao điểm tới tất cả các đơn vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những đơn vị còn hạn chế, yếu kém hoặc kết quả thi hành án đạt thấp; chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, tự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án; chỉ đạo tổ chức đối thoại trực tiếp với từng Chấp hành viên, Thư ký THA để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và trao đổi một số kinh nghiệm trong tổ chức giải quyết án; thực hiện thăm tra kết quả tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc của từng Chi cục và từng Chấp hành viên; tổ chức gặp, đối thoại với công dân liên quan đến việc nhận tiền, tài sản tại cơ quan THADS; chỉ đạo thực hiện duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác THADS và quản lý Nhà nước về THAHC; chủ động phối hợp tốt với



các sở, ban, ngành hữu quan, cấp ủy và chính quyền cơ sở, nhất là các cơ quan tổ tụng trong công tác THADS, theo dõi THAHC. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Nội quy, Quy chế, Quy trình giải quyết công việc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định mới của pháp luật. Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; xây dựng phương án làm việc phù hợp, đảm bảo an toàn cho công chức, người lao động trong đơn vị; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những việc tồn đọng hoặc chậm tiến độ do dịch bệnh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện có dịch.

Với những giải pháp chỉ đạo hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, trong 06 tháng đầu năm, Cục THADS tỉnh đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## **2. Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2022**

*\* Kết quả thi hành án dân sự (tính từ ngày 01/12/2021 đến 31/5/2022):*

- *Về việc:* Tổng số việc thụ lý là 2.260 việc, trong đó số cũ chuyển sang là 1.041 việc; số thụ lý mới là 1.219 việc. Do thu hồi 01 việc và ủy thác thi hành án 23 việc nên tổng số việc phải thi hành là 2.236 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.560 việc, số chưa có điều kiện là 676 việc. Số việc thi hành xong là 1.206 việc, đạt tỷ lệ 77,3%. Số việc chuyển kỳ sau là 1.030 việc.

- *Về tiền:* Tổng số tiền thụ lý là 190.449.508.000 đồng, trong đó: số cũ chuyển sang là 144.773.966.000 đồng, số thụ lý mới là 45.675.542.000 đồng. Do thu hồi 400.000 đồng và ủy thác thi hành án 1.450.433.000 đồng nên tổng số tiền phải thi hành là 188.998.974.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 82.170.973.000 đồng, số chưa có điều kiện là 106.828.080.000 đồng. Số tiền thi hành xong là 33.813.940.000 đồng, đạt tỷ lệ 41,15%. Số tiền chuyển kỳ sau là 155.185.034.000 đồng.

*\* Công tác theo dõi THAHC:* Trong kỳ báo cáo, không có Bản án hành chính của Tòa án phát sinh trách nhiệm theo dõi, nên Cục và các Chi cục không thực hiện theo dõi THAHC.

## **3. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS**

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS đến đội ngũ công chức trong Ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án thông qua hoạt động thực thi công vụ, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật, nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về THADS cho quần chúng nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

## **4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Cục và 10 Chi cục tiếp tục duy trì thực hiện tốt lịch trực, tiếp công dân tại trụ sở làm việc vào tất cả các ngày làm việc trong tuần; phân công lãnh đạo, bố trí hợp lý Thẩm tra

viên, công chức thi hành án thường trực tại cơ quan để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, đề nghị, kiến nghị của công dân về THADS, chú trọng kỹ năng dân vận trong công tác tiếp dân. 100% yêu cầu đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được thụ lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại, kéo dài, vượt cấp. Trong 6 tháng đầu năm, Cục và 10 Chi cục đã tổ chức tiếp được 27 lượt công dân (tại Cục 02 lượt, Chi cục 25 lượt). Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ báo cáo, Cục và các Chi cục đã tiếp nhận 04 đơn tố cáo của công dân. Căn cứ vào quy định của pháp luật và nội dung đơn của công dân, Cục và các Chi cục đã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo trong THADS. Kết quả giải quyết: Đã ban hành 02 Thông báo không thụ lý tố cáo tiếp và 02 Kết luận các nội dung tố cáo của người tố cáo không có cơ sở, tố cáo sai sự thật.

### 5. Công tác khác

- Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh đã phối hợp với VKSND cùng cấp rà soát và lập hồ sơ đề nghị TAND có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 05 việc với số tiền là 35.556.000 đồng. Kết quả đã thực hiện miễn, giảm được 05 việc với số tiền 35.556.000 đồng.

- Công tác tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng của Cục và các Chi cục cấp huyện trong tỉnh được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục của Ngành và quy định của pháp luật; kho vật chứng của Cục và 10 Chi cục trực thuộc luôn đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho công tác xét xử và thi hành án.

- Công tác quản lý, thu chi tiền tài sản thi hành án đã được Cục và các Chi cục thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Tổng cục THADS; các khoản tiền, tài sản sau khi thu được đều được các cơ quan THADS nộp ngay vào ngân sách nhà nước hoặc chi trả công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định.

- Công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh duy trì thực hiện nghiêm túc theo Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS. Cục và các Chi cục đã duy trì phối hợp tốt với TAND hai cấp trong giao, nhận Bản án, quyết định; giải thích, đính chính Bản án, quyết định chưa rõ; hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án cho các đương sự trong các vụ án; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Duy trì phối hợp tốt với cơ quan Công an hai cấp trong việc giao, nhận vật chứng, tổ chức cưỡng chế thi hành án. Phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam trong việc thu tiền, tài sản đối với người phải thi hành án là phạm nhân. Phối hợp với VKSND hai cấp trong công tác kiểm sát THADS và giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án.

### 6. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

#### a) Tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ thực hiện chỉ tiêu của một số đơn vị và Chấp hành viên đạt được còn chưa đảm bảo, nhất là chỉ tiêu về tiền.

- Số lượng Chấp hành viên còn hạn chế, một số Chi cục chỉ có 01 Chấp hành viên đồng thời là Thủ trưởng đơn vị (Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Lay, Tủa Chùa).



- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hiện 07/10 Chi cục chưa có kho vật chứng; trụ sở làm việc của một số Chi cục (Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên Đông) được xây dựng trước năm 2000 theo mẫu chung của Bộ Tư pháp hiện đã xuống cấp, không đảm bảo diện tích, điều kiện làm việc cho công chức thi hành án, do đó cần được cải tạo, mở rộng để đáp ứng nhu cầu làm việc của cơ quan THADS.

**b) Nguyên nhân:**

- *Về chủ quan:* Một số ít lãnh đạo các Chi cục còn thiếu sâu sát, ngại va chạm, chưa kiên quyết trong việc đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số Chấp hành viên chưa chủ động trong giải quyết án, chưa xác định rõ các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm số việc, tiền có điều kiện thi hành.

- *Về khách quan:* Sự hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận đông bào dân tộc thiểu số rất hạn chế; tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, hủy hoại rừng, tén dụng đen, cho vay nặng lãi ngày càng phức tạp, các khoản thu cho nhà nước lớn nhưng người phải thi hành án trốn tránh nghĩa vụ thi hành án hoặc thực sự không có điều kiện để thi hành án.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án...

Do đặc thù của tỉnh Miền núi biên giới, khó khăn về nguồn công chức có chất lượng cao, số lượng công chức đủ điều kiện để bổ nhiệm Chấp hành viên còn hạn chế, đã gây khó khăn cho công tác kiện toàn bộ máy; một số vị trí lãnh đạo Phòng chuyên môn và các Chi cục chưa kiện toàn được do thiếu Chấp hành viên.

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ quan THADS trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là các đơn vị chưa có trụ sở và kho vật chứng. Số lượng biên chế, kinh phí còn hạn chế và liên tục bị cắt giảm, gây khó khăn không nhỏ cho việc phân bổ các nguồn lực cho các Chi cục, nhất là đơn vị có lượng án nhiều khó khăn, phức tạp.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

1. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời, hiệu quả các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh về công tác THADS, theo dõi THAHC, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp và các nhiệm vụ khác theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 đến tất cả Chấp hành viên, công chức thi hành án trong Ngành. Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 23-NQ/BCSD ngày 29/3/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Thông báo Kết luận của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS và Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tại Hội nghị trực tuyến và Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2022. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp tăng cường phòng ngừa, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

theo đúng tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục trực thuộc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chấp hành chưa nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân công chức thi hành án và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2022 của Cục THADS tỉnh cho các Chi cục trực thuộc và các Chấp hành viên thuộc Cục. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao trong năm 2022.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, tập trung kiện toàn cơ bản đủ các chức danh Lãnh đạo Cục, phòng chuyên môn và các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên còn thiếu, đảm bảo về số lượng và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác; thực hiện nghiêm túc công tác biệt phái, điều động công chức, công tác tinh giản biên chế, đảm bảo thực hiện đúng theo biên chế được giao; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ THADS cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án trong tỉnh; duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động trong Ngành.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục đối với các Chi cục trực thuộc; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra số 79/KHKT-CTHADS ngày 25/02/2022 về kiểm tra công tác THADS tỉnh Điện Biên năm 2022; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác THADS theo quy định của Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong THADS, nhất là với các ngành: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan; phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê THADS, theo dõi THAHC liên ngành; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo và chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp đối với công tác THADS, theo dõi THAHC, đảm bảo phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho hoạt động tổ chức thi hành án tại địa phương.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác; duy trì thực

hiện tốt bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến trong THADS và các phần mềm được cấp; tổ chức quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định; duy trì chế độ báo cáo theo yêu cầu công tác của Ngành và của Tỉnh; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ, đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng và các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trong tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Lưu VT. *vt*

**CỤC TRƯỞNG**



**Lường Văn Sương**